



งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2565

“9th Thai Green Building Expo 2022”

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

จัดโดย สถาบันอาคารเขียวไทย

หลักการและเหตุผล

“สถาบันอาคารเขียวไทย” เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาคารเขียวไทยมี “สถาบันอาคารเขียวไทย” เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ และจัดทำมาตรฐาน และหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ เพื่อนำมาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่มาจากต่างประเทศ ลดความเสียเปรียบด้านการค้าและทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและสังคมไทยในเรื่องการออกแบบก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาคารเขียวอย่างถูกต้องให้กับสถาปนิก วิศวกร หน่วยงานรัฐบาลและประชาชนทั่วไป

สถาบันอาคารเขียวไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของบุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและสนใจในเรื่องของอาคารเขียวที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ให้ไปสู่เป้าหมายของสถาบันฯ จึงได้จัดให้มีงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการขึ้น เพื่อนำความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนให้รับรู้ถึงความสำคัญของการก่อสร้างอาคารเขียว อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมวงการการออกแบบและก่อสร้างภายในประเทศให้ก้าวหน้าในเรื่องของการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯ ได้วางเอาไว้

ในปีนี้ ทางมูลนิธิอาคารเขียวไทย ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาคารเขียวไทย และ บ้านและสวน ในการร่วมมือผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับอาคารเขียวมากขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยทำให้สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยงาน “9th Thai Green Building Expo 2022” ในปีนี้ จะจัดในช่วงเวลา และสถานที่เดียวกันกับงานประจำปีของบ้านและสวนด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในเชิงการออกแบบ การก่อสร้างและการจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาคารเขียว
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้าน Green Product ในประเทศไทยและอาเซียน

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญและหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสาร การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของบุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม ให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังสามารถประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
5. เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการที่สนใจทำงานด้านอาคารเขียว มาพบผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและบริษัทที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวของไทย ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจด้านอาคารเขียวทั้งปริมาณและมูลค่าอย่างยั่งยืน
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในหมู่นักวิชาชีพ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักการตลาด นักลงทุน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลทำให้สถาบันอาคารเขียวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น